

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể



www.nrtte.org

Sứ giả vô danh, L., nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L. cũng nhìn thấy được các phép lạ Thánh Thể và có thể chụp ảnh và ghi lại. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình (tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giesu đã được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Lu-ca 13:34. Có vẻ như là thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được giảng dạy bởi Thánh Têrêxa thành Lisieux, một Tiến Sĩ của Hội Thánh.)

Sau Cai Bai Lay



Ngày 8, tháng 8 năm 2015

L.: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa, giờ này 12 giờ 22 phút ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 8 2015, chúng con vừa tham dự Thánh Lễ tối Thứ Sáu xong, bước sang những giây phút mới của ngày Thứ Bảy, sau mỗi buổi lễ chúng con luôn luôn xin dâng lên Chúa Sáu Lạy. Kể từ ngày Chúa bắt đầu cho chúng con cơ hội đón nghe lời mạc khải của Mẹ chúng con đã thực hành điều này trong âm thầm, bắt đầu ở những nơi những chốn Chúa cho chúng con cơ hội để tham dự Thánh Lễ, chúng con cũng đã thực hiện điều này nơi những giáo xứ khác, hôm nay chúng con thực hiện điều này dâng lên Chúa đặc biệt vào ngày Thứ Sáu đầu tháng, cũng như vào những giờ đầu tiên của ngày Thứ Bảy đầu tháng để chúng con dâng lên Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, thứ nhất cảm tạ ơn Chúa biết bao hồng ân Chúa dành cho chúng con, đặc biệt ngày hôm nay là một ngày mà Chúa cho chúng con biết bao nhiêu ân huệ, cũng là sự trả lời của những người anh chị em khắp nơi đã đem Sáu Lạy làm chứng cho việc chúng con cúi đầu thờ lạy Chúa nơi bàn thờ, nơi Thập Tự Giá, nơi ảnh Lòng Thương Xót Chúa cũng như ở nơi mà chúng con luôn luôn đến đó với một tâm tình cảm tạ tri ân, với lòng sốt sắng kính dâng lên Chúa – là tại Bí Tích Thánh Thể. Hôm nay chúng con có cơ hội nhắc nhở Thánh Lễ tôn kính Trái Tim Chúa và kính Trái Tim Mẹ Maria.

Cái lạy đầu tiên xin dâng lên Đức Chúa Cha, cảm tạ hồng ân Chúa dành cho chúng con và cho chúng con cơ hội được hiểu ý nghĩa cái lạy thứ Nhất mà Cha là Đấng Tạo Thành trời đất muôn vật, tạo nên con và tất cả những người con cái khắp nơi trên thế giới, hôm nay chúng con có cơ hội tỏ lòng tri ân, cảm tạ, với một tâm tình tôn kính tuyệt đối tôn thờ một Đấng Thiên Chúa duy nhất là Cha mà hôm nay chúng con có cơ hội được dâng lên cái lạy thứ Nhất. Lạy Cha, chúng con xin thay thế những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, những người con cái của Cha ở trong Giáo Hội cũng như những người con chiên dân Chúa đã biết Cha nhưng họ đã rời khỏi Giáo Hội và cũng đang trong tình trạng ngày hôm nay có rất nhiều điều tràn ngập khắp nơi với những ý riêng, và con người chọn sự tự do. Có rất nhiều điều đã làm cho Trái Tim của Cha rất phiền muộn và đau lòng cho nhân loại ngày nay, và lạy Cha cũng có rất nhiều người đang trên con đường tìm về với Cha, tìm đến Cha và nhận ra Cha, là những người con cái đang sống trong tội lỗi, đang sống trong sự bất chính nhưng Cha vẫn đủ lòng thương xót đem đến cho chúng con những ngày tháng để chúng con nhận ra sự thống hối ăn năn bằng Sáu cái lạy phủ phục, bằng tâm tình và con tim với một tâm tình hối lỗi, một tâm tình tạ ơn, một tâm tình tri ân và một tâm tình tạ tội.

Xin Cha tha thứ và cho chúng con xin dâng lên cái lạy đầu tiên mà chúng con dâng lên Cha, chúng con khám phá được rất là nhiều điều mỗi một khi chúng con cúi đầu phủ phục với trái tim của mình thì chúng con thưa và dâng lên Cha rất là nhiều điều ở trong tâm hồn của chúng con chưa bao giờ có một lần nói được tất cả những gì nơi trái tim, có những điều trong tâm hồn, những sự trăn trở, những sự hối lỗi, những điều tự hối mà chúng con chưa bao giờ có cơ hội để nói lên những điều này, nhưng khi chúng con hết lòng, hết sức thì chúng con có thể nói lên bằng con tim của mình, bằng cả thân xác, bằng cả tâm hồn để xin được nói cùng Cha: “Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, con chúc tụng Cha và con thờ lạy Cha, đáng lẽ con phải biết từ lâu và hiểu điều này đậm sâu nơi tâm hồn của chúng con, những năm tháng vừa qua trong cuộc đời đã bao ngày chúng con đã làm cho Trái Tim của Cha phiền muộn bởi vì hành động, bởi vì cử chỉ, bởi vì cái bản ngã, cá tánh. Ngày hôm nay Cha vẫn tiếp tục tha thứ và cho chúng con cơ hội để được đón nhận tình yêu của Cha, tình yêu muôn thuở, tình yêu bao la, tình yêu trọn vẹn và tình yêu trọn như câu nói: “Chúa vẫn trọn tình thương.” Ngày hôm nay chúng con có cơ hội để nói lên điều này với một tâm tình thờ lạy, bái lạy tạ tội với Cha, chúng con ghi nhớ mãi những điều được mạc khải trong thế giới ngày nay, qua sự chỉ dạy của Mẹ, chúng con hết lòng là những người được đón nhận xin được thay thế những anh chị em khắp nơi, cũng là sự tiên phong vào những ngày còn lại mà chúng con xin dâng lên Cha tại Thánh Đường này, cũng nơi này, nơi chốn mà Cha đã tỏ phép lạ qua huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể để chúng con được xác tín, mạnh mẽ và can đảm để nói lên điều này, thực hành điều này, bây giờ và những ngày còn lại cuối đời của chúng con vẫn là một điều duy nhất xác tín với một tâm tình mà chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha qua cái lạy thứ Nhất.

Cái lạy thứ Hai con xin dâng lên Chúa Giêsu, lạy Chúa, bởi vì có Ngài, với Ngài, trong Ngài, sự hiện diện và lịch sử của Ngài ngày hôm nay chúng con có cơ hội để hiểu và đón nhận. Chúng con xin dâng lên Cha cái lạy thứ Hai, lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, Chúa đã chết cho chúng con, Chúa đã đến thế gian này bằng xương bằng thịt, Chúa đã biến đổi chúng con bằng hành động, bằng sự cương quyết và can đảm để chịu chấp nhận đi vào cái chết để để lại cho chúng con một nguồn ân sủng bao la vĩ đại để chúng con có cơ hội xin được cúi đầu bái lạy. Cái lạy thứ Hai tràn đầy ý nghĩa không phải nơi chúng con có thể tự biết và tự hiểu được nhưng chính Chúa đã để lại cho chúng con dấu chỉ này, dấu tích này để chúng con có được cảm nhận qua tình yêu của Đức Chúa Cha trong Chúa Giêsu và qua Chúa Thánh Thần để chúng con hiểu được ý nghĩa của cái lạy thứ Hai mà chúng con sắp mình bằng con tim, bằng cõi lòng để dâng lên Thiên Chúa một cách tuyệt đối.

Lạy Chúa, hạnh phúc nào bằng để chúng con có cơ hội nói lên tâm tình và trái tim của mình với những ngày chúng con sống trong sự bất chính, những ngày chúng con sống bất xứng, những ngày chúng con không hề biết và chúng con đứng dưng ngoan cố và ơ thờ trước Tình Yêu của Cha, trước Tình Yêu và sự mời gọi mà Cha đã cho chúng con trên 2,000 năm, và còn lâu hơn nữa. Nhưng chúng con vẫn đứng dưng và chúng con vẫn còn rất ít người có thể nhận ra và hiểu được Tình Yêu của Cha. Tình Yêu đem đến cho chúng con sự sống, Tình Yêu đem đến cho chúng con sự sáng và Tình Yêu cho chúng con niềm hy vọng để có ngày hôm nay một cách mạnh mẽ cúi đầu thờ lạy một Đức Giêsu đang sống, đang hiện diện mà chúng con là một người tin vào tất cả những gì Thiên Chúa đã làm, đang làm và vẫn thực hiện trên chúng con bằng Tình Yêu của Ngài để biến đổi thế giới, biến đổi mỗi một người chúng con và vẫn tôn trọng mỗi một người chúng con với niềm tin gửi thác cho Thiên Chúa. Chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em, còn biết bao điều phong phú để thừa và dâng lên Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa cái lạy thứ Hai để nói lên tâm tình tri ân, cảm tạ, trong Danh Thánh của một Đức Giêsu Kitô đã chết cho chúng con và đem chúng con đến nguồn hạnh phúc vĩnh cửu của thiên quốc mà Ngài đang chờ đợi để chúng con hiểu, cảm nhận và thực hành.

Lạy Chúa, con xin Chúa thương xót tất cả những người con cái của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới trong thời điểm ngày hôm nay, là những người chưa tin Chúa, những người chưa biết Ngài, những người đang sống trong tội lỗi và đang sống bất chính, xin giúp chúng con, giúp chúng con mở mắt, giúp chúng con mở tai, giúp chúng con mở trái tim để nhận ra tình yêu vô biên của Chúa vẫn còn chờ đợi chúng con ngày hôm nay, với cái lạy thứ Hai con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen thay thế những người anh chị em của chúng con để dâng lên Chúa cái lạy thứ Hai, dâng lên Đức Giêsu là Chúa của chúng con. Amen.

Lạy Chúa, cái lạy thứ Ba con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, tại sao chúng con có thể biết có Chúa Thánh Thần? Là bởi vì Tình Yêu của Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu và trong Tình Yêu của Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu để chúng con có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng con, sâu lắng ở trong tâm hồn chúng con, sâu lắng ở trong con tim của chúng con, Ngài là Tình Yêu, là sự sống, là niềm hy vọng, là sự sáng của mỗi một người trong linh hồn mà chúng con đã có và đang có. Lạy Chúa, nếu không có Chúa Thánh Thần thì tất cả những gì trong môi miệng, sự suy nghĩ và những điều lành thánh nếu không có Chúa Thánh Thần chúng con hoàn toàn không biết, cho nên tất cả những gì đến là từ nơi một Đấng Thiên Chúa mà chúng con đã biết rằng mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng chỉ có Một và chỉ một Chúa Ba Ngôi. Điều này khó có thể giải thích, ngày hôm nay cả toàn thế giới và ngay cả Giáo Hội cũng không thể giải thích được sự huyền nhiệm cao cả của một

Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng con tin và biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện những việc hữu hình và vô hình mà chúng con được đón nhận, những sự huyền nhiệm cao cả trong thiêng liêng đã được thực hiện trong những người bé nhỏ như chúng con, những người tội lỗi như chúng con nhưng Chúa yêu thương tha thứ để chúng con có cơ hội – có cơ hội được nói lên một tâm tình bằng trái tim, bằng sự phủ phục để dâng lên Thiên Chúa với một lòng tạ ơn và tri ân.

Lạy Chúa Thánh Thần, những năm tháng vừa qua trong đời sống của chúng con và mỗi một người trong thế giới Ngài đã bao lần nhẫn nại, Ngài đã bao lần chỉ dạy cho chúng con những điều lành thánh nhưng có lẽ là chúng con đã không nghe và lãng quên, tìm những gì thực tế ở nơi con người vốn có, chìm sâu với những sự lành thánh đó, trở thành những người chai đá, những người cứng lý, những người ngoan cố. Tình yêu đó mãi mãi không bao giờ dừng bước, Chúa luôn để cho chúng con quyền tự do để chọn lựa, Chúa vẫn là một Thiên Chúa lắng sâu để chờ đợi tâm hồn của con người trở về. Biết bao nhiêu thế hệ cho đến hôm nay cũng có biết bao nhiêu hồng ân đặc biệt mà Chúa đổ xuống cho những trái tim đáp lại lời mời gọi của Ngài, đón nhận ân sủng phong phú do Chúa Thánh Thần đặt để và ban đến cho chúng con, chúng con chấp nhận để chúng con có thể hiểu sự phong phú đó đang có và đang hiện diện giữa chúng con đặc biệt ngày hôm nay để hiểu ý nghĩa của cái lạy thứ Ba mà chúng con xin tôn trọng, trân quý một cách phủ phục để dâng lên Thiên Chúa của chúng con, một Đấng tôn thờ, và một Đấng phải tôn thờ và muôn đời tôn thờ một Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi Một Chúa, trong Thánh Thần mà hôm nay chính Ngài chỉ dạy chúng con. Ngài là một Đấng khôn ngoan, thông minh và sáng suốt, giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của đời sống mà chúng con có cơ hội – có cơ hội để phủ phục, có cơ hội để xin dâng, có cơ hội để tạ tội với trái tim của mình. Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, tha thứ lỗi lầm những người anh em của chúng con chưa biết, đã biết và đang biết để họ có thể trên con đường trở về cùng chúng con, cũng là một ngày mà chúng con nhất định tề tựu khắp nơi – Đông, Tây, Nam, Bắc – tề tựu, tâm hồn và trái tim hướng về một Thiên Chúa duy nhất, với sự phủ phục.

Hôm nay chúng con có cơ hội phủ phục dâng cái lạy thứ Ba lên Thiên Chúa của chúng con và dâng lên mỗi một ngôi vị, đặc biệt ngôi vị Chúa Thánh Thần mà chúng con đã nghe, đã biết nhưng ít khi có cơ hội để thực hiện và ít khi có cơ hội để hiểu được ý nghĩa sâu của Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng con, xin Ngài tiếp tục giúp chúng con, xin Ngài tiếp tục nhẫn nại với chúng con, cho chúng con cơ hội để thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới – những người chưa biết, những người chưa tin, những người trên con đường trở về và những người đang sống trong tội lỗi. Xin Ngài cứu chúng con và giúp chúng con, mở trí chúng con, mở tai chúng con, mở mắt chúng con và mở con tim cõi lòng của chúng con để trở về với những ngày ân sủng, những ngày hồng ân mà Chúa tỏ và mạc khải cho thế giới ngày nay.

Đó là cái lạy thứ Ba mà chúng con xin thiết tha chân thành dâng lên Chúa Thánh Thần của chúng con, xin Ngài tiếp tục dạy cho chúng con hiểu được ý nghĩa của những cái lạy sắp tới, với tâm tình mà con người đã bỏ quên, đã bỏ qua và đã trở thành thói quen trong cuộc sống, không hiểu được ý nghĩa cao trọng. Có rất nhiều điều thiêng liêng vốn phải gọi dạy cho con người trong thời điểm ngày hôm nay, vốn phải gọi dạy trong tâm hồn của mỗi một người, chúng con phải nhìn nhận thân phận yếu hèn tội lỗi, thân phận mỏng dòn luôn luôn cần đến ơn Chúa, luôn luôn phải có một tâm tình để nói lên sự tôn kính, xin thưa với sự can thiệp để cứu giúp chúng con trong thế hệ của ngày nay.

Cái lạ thứ Tư con xin dâng lên với một lòng tôn kính dành cho Bí Tích Thánh Thể mà chúng con được rước Mình và Máu của Ngài trong trái tim của chúng con mỗi một khi tham dự Thánh Lễ Misa, sự ý thức sự trong trắng hay sự ý thức xứng đáng dường như nó cũng đã trở thành thói quen qua bao năm tháng kể từ ngày chúng con được rước lễ lần đầu tiên trong cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, cho đến thế kỷ ngày hôm nay và những giây phút với những tháng năm gần nhất mỗi một khi chúng con có cơ hội cúi đầu để phủ phục thì chúng con mới hiểu được ý nghĩa cao trọng này, bởi vì Bí Tích Thánh Thể là một điều thiêng liêng cao cả mà Đức Giêsu đã để lại chính Mình và Máu của Ngài, lời hứa của Ngài năm xưa cùng với các môn đệ cũng như để lại cho cả toàn thế giới, “Thầy ở lại với các con cho đến tận thế.”, gồm tất cả những điều mà Chúa đã nói qua buổi Tiệc Ly đầu tiên, hôm nay vẫn tiếp tục tiếp diễn trên bàn thờ mỗi một ngày. Khi Giáo Hội còn thì Thánh Lễ Misa vẫn tiếp tục loan truyền và tiếp tục đến với những người giáo dân, những người con chiên dân Chúa, cho nên Bí Tích Thánh Thể rất quan trọng và cao trọng mà chúng con đã không biết, qua biết bao thế hệ chúng con đã nhiều lần bất xứng, bây giờ vẫn còn và có những người con cái hoàn toàn không hiểu và chưa hiểu, cho nên đời sống của họ đã có rất nhiều lần bởi vì chúng con vô tình cố ý nhưng cuối cùng Thánh Thể của Chúa vẫn là một nơi gởi thác trong những ngày nuôi dưỡng linh hồn và thể xác của chúng con trong thế giới của con người.

Su thiêng liêng cao cả đó cho dù chúng con biết hay không nhưng lời hứa hẹn Chúa vẫn giữ và ban cho chúng con sự thiêng liêng cực trọng để chúng con được đón nhận ơn thiêng của thiên quốc và sự che chở bảo vệ cho linh hồn cũng như thể xác, nói lên sự liên đới gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa trong thiêng liêng qua chính Thánh Thể mà chúng con được rước Ngài vào lòng. Đặc biệt với những điều mà chúng con hiểu thêm khi chúng con cảm nghiệm và hiểu rằng sự hiện diện cao trọng đó trong tim của chúng con thì chúng con nhận ra sự bình an của tâm hồn với một điều gì đó khi chúng con đón rước Ngài một cách xứng đáng và chúng con cảm nghiệm được tình yêu đem đến cho chúng con một sự gần gũi kỳ diệu mà Chúa dành đặc biệt cho chúng con, hưởng chi hôm nay Thánh Thể của Chúa đã hiện diện và ban đến cho con người trong nhân loại qua sự huyền nhiệm mà Chúa đã tỏ qua phép lạ của Thánh Thể.

Suốt những năm tháng vừa qua, những ngày gần nhất, mới nhất tại Thánh Đường này, tại bàn thờ này, Chúa đã hiện diện bằng Thánh Thể mà chúng con đã chiêm ngưỡng như cả một thiên quốc đang hiện diện giữa bàn Thánh, Ngài đã gặp gỡ những người con cái của Ngài khi Ngài tỏ hiện cho họ được biết, sự hiện diện đó như là một cách gần gũi để mang đến cho con người và củng cố cho con người trong đời sống đức tin từ hàng linh mục, tu sĩ cho đến cả giáo dân. Những điều này không phải là một điều dễ dàng để được gặp gỡ, bởi vì Chúa cho phép thì chúng con mới có cơ hội được chứng tá, nhìn ngắm và được diện kiến một cách rõ ràng, điều đó có bằng chứng mà ngày hôm nay chúng con hiểu được ý nghĩa của cái lạ thứ Bốn mà chúng con dâng lên Chúa. Đây là những điều chúng con cần phải phủ phục cảm tạ với những dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho con người, cần diễn đạt bằng con tim, bằng tâm tình, bằng sự quý trọng cao cả mà Thiên Chúa dành cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng con xin dâng lên tất cả những điều ở nơi tâm hồn cũng như tràn đầy sự phong phú khi chúng con sắp mình để dâng lên Chúa và nói lên trái tim cũng như sự phủ phục với tâm tình tạ tội để dâng lên Chúa.

Còn biết bao điều không ngừng lại với một điểm ngày hôm nay, còn rất nhiều điều khi chúng con âm thầm để xin dâng lên Chúa, sự gần gũi đó, sự bình an đó và sự hạnh phúc đó chỉ có Chúa và vốn trong Chúa mới có thể có được, hôm nay con xin đặc biệt nói lên cái lạ thứ Tư với những gì được linh ứng trong Chúa Thánh Thần được thực hiện trong tối nay. Con xin một lòng thay thế tất cả những người

anh chị em khác bằng một cách phủ phục Thiên Chúa của chúng con qua cái lạy thứ Tư mà chúng con cúi đầu thờ lạy Mình và Máu của Chúa, cũng là Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con.

Cái lạy thứ Năm chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu, bởi vì Năm Dấu Thánh của Ngài mà ngày hôm nay chúng con có một đời sống sung túc, một đời sống tự do, một đời sống có quyền chọn lựa, bởi vì Năm Dấu Thánh của Chúa mua lại cho chúng con phần gia nghiệp của thiên quốc, trả bằng giá Máu của Ngôi Hai Thiên Chúa. Chỉ đón nghe một cách rời rạc, chỉ có hiểu sơ những gì qua loa khi ngắm nhìn Thập Tự Giá, nhưng thật sự Thập Tự Giá và Năm Dấu Thánh ẩn chìm một cách cao siêu và thiêng liêng sâu đậm trong tình Chúa yêu con người, trong tình yêu được để lại, gắn liền và không rời xa Năm Dấu Thánh. Cái dấu ấn đó mãi mãi ở nơi linh hồn của chúng con được hưởng nhờ khi chúng con hiểu và biết được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, mãi mãi muôn đời cho dấu con người sống trong tội lỗi bất tuân và có rất nhiều điều có thể xử phạt theo cách công bằng của Thiên Chúa, nhưng nghĩ đến Năm Dấu Thánh và sự chứng tá của Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu chúng ta vẫn còn có cơ hội, vẫn còn có cơ hội để sửa mình, vẫn còn có cơ hội để thống hối, ăn năn. Đây là một điều mà chúng ta phải cần lưu ý đến, bởi vì Thiên Chúa tràn đầy phong phú, Ngài cho chúng ta được rõ những điều chúng ta cần làm và phải làm, trong đó ẩn tiềm sự liên quan đến tình yêu và nhất là ơn cứu độ, chúng ta không thể rời khỏi và không thể từ chối, cũng không thể bỏ xóa được trong đời sống của con người.

Kiếp con người do một Đấng Thiên Chúa đổi về bằng Năm Dấu Thánh, cho chúng ta được sống một đời sống sung mãn đời này cũng như đời sau nhưng chúng ta có chọn lựa và hiểu được ý nghĩa đó hay không thì tùy mỗi một cá nhân, tùy mỗi một việc làm và tùy mỗi một sự chọn lựa ở nơi cá nhân chúng ta. Tất cả những gì được gọi lên trong Sáu lạy mà chúng ta có cơ hội qua cái lạy thứ Năm để hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà cuộc đời của chúng ta dường như quên và ít hiểu đến sự sâu thẳm này, ngày hôm nay gọi lên qua sự mạc khải để chúng ta hiểu cái lạy thứ Năm rất quan trọng, chúng ta hãy cần tìm trở về với một lòng cung kính, với những dấu ấn mà Chúa đã ban cho chúng ta để nhờ Năm Dấu Thánh này mà chúng ta còn tồn tại và còn cơ hội ngày hôm nay để cúi đầu tạ ơn và tri ân một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta không thể quên được qua dấu chỉ và những việc làm của Ngài đem chúng ta từ nơi bóng tối tội lỗi trở về với vinh quang khả hoàn qua Sự Phục Sinh mà Chúa đã làm cho con người trong nhân loại.

Xin cho chúng ta nhìn thấy Năm Dấu Thánh đó đổi về không phải là một sự bình thường mà là bằng giá máu, bằng một sự hy sinh cao cả, bằng một sự khiêm nhường tuyệt đối, bằng tất cả những gì cho đi chỉ có Thiên Chúa mới thay thế cho chúng ta và chỉ có Chúa mới đổi chúng ta từ nơi tội lỗi trở về với ánh sáng để chúng ta được đến với thiên quốc khi chúng ta thật sự hiểu và thực hành ý nghĩa của giáo lý mà Ngài qua Năm Dấu Thánh để lại cho cả thế giới trần gian. Ngày hôm nay vẫn còn, lời đó vẫn vang vọng qua Phúc Âm, qua Tin Mừng để nhắc nhở cho chúng ta, hôm nay chúng ta xác định và cúi đầu một cách mạnh mẽ với tâm hồn và trái tim bằng sự trở về để xin dâng lên Thiên Chúa của chúng ta, xin thay thế tất cả anh chị em, trong đó có người nhà chúng ta, những người con cái của chúng ta, những người thân của chúng ta và những người anh em khắp nơi trên toàn thế giới. Những người tội lỗi xin Chúa thương xót tha thứ, qua Năm Dấu Thánh này xin Chúa cho chúng ta cơ hội nhận ra được Lòng Thương Xót của Ngài, được chìm sâu trong giòng nước tái sinh nếu ai hiểu, nếu ai chấp nhận trở về và hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà chúng ta cúi đầu đặc biệt dâng cái lạy thứ Năm lên Thiên Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha cái lạy thứ Sáu, con cảm tạ ơn Cha, bởi vì Cha là một Đấng Chủ Quyền và là một Đấng Toàn Năng, tất cả những gì đến đã xảy ra, đang xảy ra chỉ có Cha mới có thể là Đấng quyết định để cứu thế giới loài người của chúng con. Lạy Cha, cái lạy thứ Sáu con xin dâng lên Cha, xin Cha cho chúng con dâng cái lạy này dâng lên Mẹ với một lòng tôn kính Trái Tim Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con xin dâng lên một lòng tôn vinh Mẹ, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước hiệu Mẹ của Giáo Hội và Mẹ của loài người của chúng con. Những gì chúng con được biết, chúng con được tỏ tường và chúng con hiểu được ý nghĩa là do chính Mẹ, Mẹ là một Người thực hiện cả một đời sống do nơi Chúa Cha chọn Mẹ trong số loài người của chúng con, những gì mà Mẹ đã thực hành với một đời sống xin vâng, tất cả những nhân đức và mọi việc của Mẹ làm và hợp tác cùng Con Một Thiên Chúa trong quãng đường của Thập Tự Giá, vâng phục cả một cuộc đời Mẹ. Trong sự âm thầm đó, trong những nhân đức cao cả tốt đẹp đó ngày hôm nay chúng con có được điều này.

Cho nên tất cả những điều của Mẹ làm, mọi điều đều do Thiên Chúa Cha chọn, Mẹ là một Nữ Vương của Thiên Quốc, Mẹ là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ với những tước hiệu mà chúng con vừa thừa những giây phút vừa qua. Hôm nay liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, Mẹ là Mẹ của Thánh Thể, Mẹ luôn ở cùng với Chúa Giêsu, thấy được những điều mà Ngài qua một tấm bánh, qua một cánh cửa nhỏ của hào quang để nhìn nhân loại với sự héo hắt, với sự ưu tư, với sự đau lòng cho thế giới nhân loại. Đặc biệt trong thế kỷ này biết bao điều đau đớn đó và giá trị của Năm Dấu Thánh, giá trị mà Thập Tự Giá hôm nay vẫn còn để mọi người được nhìn để hiểu ý nghĩa, nhưng hôm nay đã trở thành quen thuộc, đã trở thành thói quen và đã bắt đầu lu mờ nơi con người, cho nên đã xảy ra biết bao nhiêu điều trong thế kỷ của ngày hôm nay, họ không còn những ngày đầu tiên để thực hành và hiểu ý nghĩa của Tin Mừng, họ đã để cho thế giới trong một thời điểm mà chúng ta thấy được đó là sự tinh vi khéo léo của một thời đại bị do nơi quý dữ, thần dữ nó đang làm chủ, nó tìm đủ mọi cách để lấy đi linh hồn thể xác của con người trong trần gian với cái bản ngã, cá tánh của cá nhân, với những điều thực tế, với những tiền bạc danh lợi, tư lợi và tất cả mọi mặt ở nơi nhu cầu của con người.

Mẹ đã thấy, Mẹ đã biết, bởi vì Mẹ hiểu được ý nghĩa của đời sống của con người, Mẹ đã bao năm tháng sống ở trên cuộc đời này, ở với con người và thực hành những điều Chúa muốn trên Mẹ và trong Mẹ, cho nên chỉ có Mẹ mới là Người hiểu và dạy cho chúng con những gì cần làm và phải làm trong một thời đại còn lại mà chúng con nhìn thấy đã đi đến một mức độ xúc phạm đến Thiên Chúa một cách bất xứng của con người và sự lằng lộn của một thời đại đáng sợ khủng khiếp. Chưa nói đến những điều con người vẫn tiếp tục và đang tiếp tục với sự cứng lì chai đá, tiếp tục từ chối Chúa, tiếp tục phản kháng với những điều tự nhiên và thiên nhiên do Chúa ban cho. Ngài là một Đấng duy nhất, nhưng con người vẫn ở nơi cái sự chai lì đó, sự ngoan cố đó, những cái hạn hẹp bé nhỏ đó để tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng ta. Nếu không có Mẹ Maria, nếu không có Mẹ bên cạnh để cầu nguyện mỗi ngày, nếu không có Mẹ ở bên Chúa Giêsu để nói với Con Mẹ tiếp tục ở với chúng ta giữa thế giới của loài người thì chúng ta sẽ không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Điều này là một điều để cho chúng ta được rõ hơn với cái lạy thứ Sáu mà tại sao chúng ta xin cùng với Đức Chúa Cha để dâng một cách đặc biệt kính Mẹ Maria kính yêu của chúng ta. Chúng ta rất cần Mẹ, xin Mẹ ở cùng chúng con, giúp chúng con như Mẹ đang giúp và Mẹ đang cho chúng con được biết ngày cuối cùng với những điều mà chúng con cần làm và phải làm một cách thiết tha, một cách phủ phục để xin Chúa đoái thương với những ngày cực cùng đau khổ mà con người nhất định phải trải qua với một ngày thanh lọc sắp tới.

Có biết bao điều ở giữa thế giới ngày hôm nay, chúng con đang sống nhưng chúng con không hiểu ý nghĩa cao trọng mà Chúa vẫn còn cho chúng con cơ hội, chúng con vẫn tiếp tục ở trong một đời sống của con người từ nơi bản ngã cá tánh, từ nơi khát vọng tham lam, từ nơi ích kỷ và tất cả mọi điều dục vọng đang có và đang vấp phải trong thế giới ngày nay, tất cả những điều đó sẽ đem lại, là một điều mà các con đã chấp nhận đi vào cái chết để cho thần dữ nó đang điều khiển và nó đang phủ một cái lưới dày đặc không cho chúng con có thể ra khỏi được cái lưới đen tối đó cho nên ngày hôm nay đã có những hiện tượng một cách rõ ràng vì con người đã chọn và đang chọn, không chọn Thiên Chúa, chọn những bụt thần để thờ và chọn những điều nơi sự quyết định của cái tầm mức ngắn hạn. Con người đã đi vào một nơi mà chúng con đã thấy được đó là sự hỗn loạn, đó là một điều đem lại cho con người một câu trả lời tự ở nơi chính mình đẩy xa đi tất cả những gì vốn có nơi Chúa ban, và tự quyết định để đem đến cho nhau biết bao điều đau khổ, đem đến cho nhau biết bao hận thù, đem đến cho nhau không có hòa bình và cũng không có bình an, cứ tiếp tục tranh dành và còn rất nhiều điều đang sử dụng theo tính cách gian ác mà con người vốn để tiêu diệt lẫn nhau.

Còn tiếp tục và tiếp tục rất là nhiều điều mà chúng con nhìn thấy được với những ngày gần nhất, chúng con đi ngược lại với luân thường đạo lý, xúc phạm đến sự sáng tạo của Đức Chúa Cha, đó là một điều mà con người tự kết liễu và nhận ra những gì mình phải chịu trách nhiệm, huống gì là một Thiên Chúa. Đây là những việc cần thiết nhất mà chúng ta đã được nơi Mẹ, Mẹ biết được điều gì sẽ đến với con người về mặt công lý, về mặt công bằng trước mặt Thiên Chúa, Mẹ cũng hiểu được con người phải chịu trách nhiệm sau khi mọi việc họ đã chọn lựa. Cho nên chỉ có Mẹ, Mẹ mới có thể là Người lên tiếng nói xin dừng lại những giây phút để chúng ta có cơ hội ăn năn thống hối, có cơ hội được trở về, có cơ hội nhận ra giây phút còn lại với ân sủng và hồng ân mà chúng ta có được trong thế kỷ hôm nay. Nhất định chúng ta phải phủ phục trở về với ý nghĩa của Sáu Lạy, mang lại cho tất cả mọi người trong thế giới của ngày nay, lắng nghe Mẹ để Mẹ sẽ giúp cho chúng ta, Mẹ hứa Mẹ sẽ giúp cho chúng ta khi chúng ta thật sự chịu chấp nhận phủ phục với Sáu Lạy trong ý nghĩa sâu xa mà Mẹ đã mạc khải cho nhân loại. Chúng ta một lòng tôn kính trân quý phủ phục, xin Thiên Chúa tha thứ về những mặt mà chúng ta đã nhận ra được nơi những người công chính, chúng ta cũng thay thế cho những người tội lỗi để xin Thiên Chúa bớt cơn thịnh nộ, bớt đi sự gia phạt mà con người phải chịu và gánh chịu trong thời điểm của ngày hôm nay nhất là những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn tình thương của Chúa cho chúng con có Mẹ để ngày hôm nay điều này chúng con không thể nào không thừa với Chúa chúng con rất cần Mẹ trong đời sống mỗi ngày, đời sống của nhân đức, đời sống với những điều mà Mẹ đã làm trong cuộc đời. Hôm nay chúng con theo dấu chỉ để Mẹ dẫn chúng con đến gần với Chúa, Mẹ là người toàn vẹn trước mặt Thiên Chúa với lời của Mẹ, Mẹ cũng là trạng sư bình vực cho chúng con trước mặt của Thiên Chúa, Mẹ đang là trạng sư bình vực cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, chờ đợi sự thống hối của họ, chờ đợi sự ăn năn qua sự phủ phục với ý nghĩa của Sáu Lạy mà Mẹ đang chờ đợi để giúp cho chúng con và can thiệp cho chúng con trong thế giới của ngày nay. Xin cho tất cả những người anh chị em đón nhận, lắng nghe ý nghĩa của Sáu Lạy rất quan trọng mà chúng ta phải cấp tốc thực hành, cấp tốc thực hiện qua những nơi chốn được ấn định, là một nơi chốn dĩ nhiên chúng ta có cơ hội, bởi vì chúng ta đến để thờ lạy Chúa, và chúng ta luôn luôn đọc những câu kinh, ngay cả Phúc Âm cũng thường giảng và đem đến, "Thờ lạy Chúa." Chúng ta chỉ nghe đọc thờ lạy Chúa nhưng sự thực hành trong sự thờ lạy Chúa dường như nội tâm cũng có nhưng hành động thì có lẽ chưa và cảm thấy ít ỏi trong thế giới của ngày nay.

Cho nên điều này Mẹ muốn chúng ta thực hành bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng thể xác và bằng lòng thống hối thật sự mới có thể đem lại cho chúng ta sự trả lời bằng sự can thiệp của Mẹ, bằng những giây phút còn lại, bằng những điều mà chúng ta không thể ứng chiến nổi với sự dữ và thần dữ trong thế giới ngày hôm nay. Nhất định chúng ta phải đến với Mẹ, nhờ Mẹ và cả đạo binh thiên thần và các thánh sẽ giúp cho chúng ta khi chúng ta thật sự trở về với Sáu Lạ, Sáu Lạ cũng giúp cho chúng ta trong sự lâm nguy biến cố trong những ngày còn lại, đó là ánh sáng của dấu ấn trong Năm Dấu Thánh mà chúng ta được Chúa Giêsu ban cho mỗi một linh hồn của chúng ta để dấu ấn đó được sáng lên khi chúng ta phủ phục với Sáu Lạ. Có rất nhiều điều mà chúng ta chưa có thể hiểu thấu hết, chúng ta chỉ biết rằng trong Thiên Chúa chúng ta có Mẹ, Mẹ sẽ giúp cho chúng ta những điều cần làm và phải làm trong thời gian cấp bách này để giúp cho linh hồn chúng ta, giúp cho nhiều linh hồn anh em và những người chung quanh chúng ta và những người chúng ta cầu nguyện, xin Chúa tha thứ và nương tay cho mỗi một người khi phải đối diện với sự công bằng, công lý trước mặt Thiên Chúa vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nói lên Sáu cái lạ rất đặc biệt này, chúng ta hãy tiếp tục loan báo cho nhau, chúng ta tiếp tục phổ biến cho tất cả những anh chị em, những người Kitô Hữu, là những người con cái của Thiên Chúa. Chúng ta nhất định phải trở về, đầu chúng ta cúi lạy và chân chúng ta bái gối để thờ lạy một Đấng Thiên Chúa, nhất định điều đó phải thực hiện trong đời sống của chúng ta những ngày còn lại trong thế kỷ này để được cứu giúp, để được thương xót khi thế giới đang trong tình trạng của những ngày hấp hối, là một số đông quá nhiều đang trong tình trạng tội lỗi và phản loạn xúc phạm. Chúng ta nhất định phải hy sinh, tiếp tục những gì trong âm thầm, hay tiếp tục mạnh dạn để tiến lên, điều quan trọng là chúng ta nhận Thiên Chúa là Cha, một Đấng tôn thờ duy nhất mà chúng ta cần thể hiện bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự trở về phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa chúng ta, bên cạnh đó khi chúng ta hoàn toàn thực hiện được điều này thì Mẹ là Người đứng ra để bảo đảm, dẫn dắt chúng ta, và can thiệp cho chúng ta. Cả toàn đạo binh thiên quốc đang sẵn sàng và các thiên thần chờ đợi sự trả lời của con người để tình hình được thay đổi và mọi điều không như biến cố đáng sợ đang đe dọa chúng ta trong thế giới của ngày nay, chỉ có điều duy nhất này để xin được Chúa thương xót và xin Mẹ can thiệp thì chúng ta đỡ bớt đi sự đau khổ, lằn than và biến cố trong thế giới của con người.

Hôm nay một điều không phải từ nơi con người nói được mà là do Thánh Thần của Thiên Chúa thực hiện và linh ứng để chúng ta hiểu được sự quan trọng của Sáu Lạ mà ngày hôm nay chúng ta cần phải nhân chứng, cần phải phổ biến và cần phải loan rộng. Bất kể vai trò nào, bất kể hoàn cảnh nào, bất kể mọi tầng lớp khi chúng ta trở về và nhận ra Thiên Chúa nhất định phải có những dấu chỉ để dâng lên Thiên Chúa, vì khi chúng ta làm điều này chúng ta có thể bớt đi sự tự ái, bỏ đi sự kiêu ngạo, bỏ đi tất cả những gì vốn ở nơi con người từ bụi đất mà Thiên Chúa tạo thành nên, chúng ta phải nên làm và chúng ta phải tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi, vì chỉ có Ngài mới là Người cứu chúng ta ở nơi cảnh lằn than, khổ ải và biến cố, chỉ có Ngài mới đem lại hạnh phúc bình an cho chúng ta đời này và đời sau, chỉ có Ngài mới là Người chịu chết thay cho chúng ta ở nơi Thập Giá. Ngài vẫn luôn còn nhắc nhở dấu ấn đó vẫn còn ở nơi chúng ta, ở nơi linh hồn mà chúng ta cần phải cho nó cơ hội gọi lại để xin Thiên Chúa thứ tha theo cách của Ngài, xin Ngài cho chúng ta được trở về với Chúa trên thiên quốc hay chúng ta còn có thể ở lại với một thế giới mới mà chúng ta phải qua những giây phút lằn than và những giây phút vào những ngày thanh lọc của cuối thế kỷ.

Dâng lên Sáu lạy do Chúa Thánh Thần linh ứng để nói lên và làm chứng cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, ngay cả những người con cái ở trong Giáo Hội để hiểu được những gì Chúa đã làm và đang làm. Thánh Thể của Chúa cho phép chúng kiến bằng những điều thật sự đã có và đang có để đem con người đến gần với Thiên Chúa, trở về với Ngài và nhờ Mẹ Maria, Mẹ sẽ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa, nhận ra ý Chúa, được sự can thiệp và khoan hồng của Chúa qua sự giúp đỡ của Mẹ trong thời điểm của ngày hôm nay, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Chúng con không quên cảm ơn Thánh Giuse, chúng con luôn luôn nhớ đến Ngài, bởi vì Ngài là một Đấng đã được chọn để giúp cho thế giới loài người chúng con, với những ơn lành mà Thánh Giuse đã được Giáo Hội chọn Ngài là một Đấng quan thầy. Tất cả những người con cái khắp nơi trong đời sống gia đình cũng được Chúa ban qua Thánh Giuse để chúng con chạy đến với Ngài, không ai trở về tay không, những ơn thánh qua các vị thánh ban đến cho chúng con để giúp chúng con trong đời sống đức tin nhận ra Chúa, tin vào Chúa và tôn thờ Chúa. Chúng con không quên ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael và toàn các triều thần thánh thiên quốc, chín phẩm thiên thần và còn rất là nhiều thiên thần các thánh đang luôn luôn sẵn sàng chờ đợi để giúp thế giới loài người chúng con qua những lời chúng con cầu xin và hợp tác trong thiêng liêng mà các ngài giúp cho chúng con, để chúng con một lòng trở về và được sự trợ giúp của các thiên thần, các thánh. Chúng con không quên những lời cảm tạ ơn các ngài và cảm tạ đặc biệt thiên thần bản mệnh của chúng con mỗi một người đang có mặt ngày hôm nay. Rất nhiều người đều có thiên thần bản mệnh nhưng họ đã quên, chưa bao giờ và chưa một lần nào nghĩ đến các ngài, nhưng các ngài vẫn âm thầm tiếp tục che chở bảo vệ và dẫn dắt chúng con đến ngày hôm nay. Còn biết bao nhiêu sự phong phú chúng con được đón nhận đặc biệt tại giáo đường Thánh Theresa này, các thánh mà con hay cầu nguyện qua những tên mà con luôn luôn xin các Ngài, đó là những vị mà con vẫn tiếp tục âm thầm xin cùng với các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Giờ phút này đây chúng con xin dâng lên lời tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa và cảm ơn Mẹ đã tiếp tục giúp chúng con, xin giúp đỡ chúng con tiếp tục những ngày sắp tới trong vai trò của chúng con và sự chứng tá của chúng con, chúng con cũng xin các thiên thần, các thánh, đặc biệt các thánh ở nơi đây xin các ngài tiếp tục giúp chúng con hoàn tất từ nơi bắt đầu và còn nhiều nơi khác mà Chúa cho phép, cũng là sự chứng tá cho Sáu Lạy, được đem đến khắp nơi trên toàn thế giới để con người nhận ra, trở về và hiểu ý nghĩa của Sáu Lạy trong những ngày còn lại. Chúng con nhất định phủ phục, thờ lạy và chọn chỉ có mình Chúa duy nhất là Đấng Tôn Thờ mà chúng con cần phải cúi đầu, cần phải bái gối, cần phải trở về, cần phải thống hối ăn năn trong tâm tình tạ ơn, trong tâm tình tri ân và trong tâm tình tạ lỗi để xin Thiên Chúa thứ tha và thương xót vào những ngày mà chúng con đang lâm nguy khốn đốn giữa thế giới trong tình trạng của ngày hôm nay. Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần đã giúp cho con hoàn tất được ý nghĩa của Sáu Lạy ngày hôm nay.

Sáng sớm hôm nay là đúng 1 giờ 08 phút, ngày thứ Bảy, tháng 8, ngày 8 2015, ngày hôm nay Giáo Hội mừng ngày Thứ Bảy là ngày kính Trái Tim của Đức Mẹ và ngày Thứ Bảy kính nhớ Thánh Đa Minh mà hôm nay giờ đầu tiên chúng con xin với Ngài, do nơi Mẹ giúp cho chúng con hiểu được ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi; đặc biệt ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều điều ở nơi những nhà dòng mang tên của Thánh Đa Minh, những ngày vừa qua đã có những ngày tổ chức chuẩn bị ngày hôm nay là ngày lễ kính nhớ, cũng là ngày bế mạc sau một ngày được đón nhận biết bao lời và có cơ hội được đón nhận lại lịch

sử của Thánh Đa Minh. Xin Ngài tiếp tục, tiếp tục giúp đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện ở thiên quốc, chúng con cũng tin chắc ngày hôm nay Ngài cũng hiểu được những điều mà chúng con cầu xin cùng Thiên Chúa cũng như với các thánh và qua Mẹ Maria. Xin Thánh Đa Minh phù trì và giúp đỡ cho chúng con hiểu được ý nghĩa khi chúng con đến với Mẹ, nhờ Mẹ và xin Mẹ cùng với các Thánh, hiệp nhất ở thiên quốc cũng như ở thế trần, và ở nơi chốn luyện hình, cùng nhau hướng về Thiên Chúa, giúp nhau tin vào Chúa và giúp nhau sống đẹp lòng Chúa, sống thực hiện được giáo lý mà Chúa đã để lại và ban cho chúng con.

Một lần nữa con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Mẹ, đặc biệt cảm ơn Thánh Đa Minh, xin Ngài đến với chúng con ngày hôm nay nếu được và có cơ hội xin Ngài giúp chúng con những lời mà Ngài muốn nói cũng như những lời mà Ngài có thể giúp cho chúng con trong đời sống đức tin và hiểu được ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi mà chúng con thường dâng lên Mẹ nhưng có lẽ ít ai hiểu thấu sâu hơn và huyền nhiệm hơn khi chúng con dâng lên Mẹ. Xin Ngài giúp chúng con nhận ra và kết hợp một cách chặt chẽ để cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho những người anh chị em chung quanh, cầu nguyện cho thế giới và cuộc đời của mỗi một người chúng con khi hiểu được ý nghĩa của Chuỗi hạt Mân Côi để nhờ Mẹ, với Mẹ, xin Mẹ dẫn dắt chúng con giữa cuộc đời này.

Kết thúc bài Sáu Lạ trong sáng ngày hôm nay con xin một lần nữa được sự chứng tá của thiên quốc bằng dấu hiệu mà chúng con luôn được, cả người của chúng con run rẩy cũng như da gà hoàn toàn nổi lên. Đó là sự chứng kiến thật sự ngày hôm nay mà Chúa cho phép qua Sáu Lạ được dâng lên trước bàn thờ và Thập Tự Giá của Chúa cũng như Thánh Tượng Mẹ Maria. Con xin cảm ơn sự đặc biệt mà Chúa dành cho chúng con hôm nay và cùng với các thánh, các thiên thần ý nghĩa của một Thiên Chúa mầu nhiệm Ba Ngôi quá tuyệt vời, quá cao cả đã linh ứng cho những người bé nhỏ như chúng con trong thế giới ngày nay. Xin giúp chúng con mở lòng, giúp chúng con tích cực, giúp chúng con nhạy bén và giúp chúng con hăng say hơn để làm chứng và hăng say hơn để phục vụ Chúa theo cách mà Chúa hướng dẫn và giúp cho chúng con những ngày vừa qua, tiếp tục những ngày sắp tới, và còn lại một lòng chân thành bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con. Amen. Amen. Amen. Một lần nữa, con xin cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

<http://nrtte.org/>

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.